

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมนักศึกษาและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ปีการศึกษา 2541

ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร ทัศนตร และคณะ

ปีที่จัดพิมพ์ : 2543

แหล่งทุน : ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

---

### บทคัดย่อ

การวิจัยสถาบันเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 5 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความครอบคลุมของการจัดกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย (2) เพื่อศึกษากิจกรรมนักศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3) เพื่อศึกษาความเพียงพอของกิจกรรมนักศึกษาที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (4) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (5) เพื่อศึกษาประโยชน์ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูลแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแนวปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับเกณฑ์มาตรฐานงานกิจกรรมนักศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารและผลการดำเนินงานของฝ่ายกิจการ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2541 และ (2) วิเคราะห์กิจกรรมนักศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักศึกษา ความเพียงพอของกิจกรรมนักศึกษาที่จัดขึ้น การมีส่วนร่วมและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนักศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,560 คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 5,087 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

1. ในปีการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถจัดกิจกรรมนักศึกษาได้ครอบคลุมทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย คือ ด้านเป้าหมายของงาน ด้านประเภทของกิจกรรมนักศึกษา และด้านการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา
2. กิจกรรมนักศึกษาประเภทชมรมกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 33 ชมรม และกิจกรรมต่างๆ จำนวน 54 กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดขึ้นในปีการศึกษา 2541 สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักศึกษา ซึ่งการตอบสนองของกิจกรรมทั้ง 2 ประเภท อยู่ในระดับปานกลาง
3. นักศึกษาส่วนมากเห็นว่ากิจกรรมนักศึกษาประเภทชมรมกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 33 ชมรม และกิจกรรมต่างๆ จำนวน 54 กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดขึ้นในปีการศึกษา 2541 มีความเพียงพอแก่ความต้องการของนักศึกษา

4. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่วนมากมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย จัดขึ้นในปีการศึกษา 2541

5. นักศึกษาได้รับประโยชน์มากจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาในฐานะสมาชิกสภา นักศึกษา หรือกรรมการบริหารองค์การบริหาร หรือกรรมการบริหารชมรมกิจกรรมนักศึกษา และได้รับ ประโยชน์ปานกลางจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ในฐานะสมาชิกชมรมกิจกรรมนักศึกษา และการร่วม กิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหาร และ/หรือชมรมกิจกรรมนักศึกษาจัดขึ้น